
 
บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาการยอมรับแหลงพลังงานทางเลือกของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม กรณีศึกษา
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร  สามารถสรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะตางๆ ท้ังจากทาง
ผลการวิจัยและกลุมตัวอยาง โดยกลาวในรายละเอียดดังนี้ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคคือ (1) ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณการดําเนินงานของโรงไฟฟา
นิวเคลียรในประเทศไทย และ (2) ศึกษาและวิเคราะหความคิดเห็นเร่ืองการยอมรับโครงการสราง
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการดําเนินงานของโรงไฟฟานิวเคลียรท้ังในและตางประเทศ อีกท้ังเก็บ
ขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด โดยกลุมตัวอยางคือ ประชาชนในหางสรรพสินคาและ
ตลาด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติ
พรรณนา โดยวิเคราะหคาสถิติรอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Average) เพื่ออธิบาย (1) ขอมูล
ท่ัวไป (2) ความสัมพันธของขอมูลท่ัวไปกับการยอมรับการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร (3) 
ความสัมพันธของขอมูลท่ัวไปกับระดับความรูท่ัวไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและ
พลังงานนิวเคลียร และ (4) ความสัมพันธของระดับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและ
พลังงานนิวเคลียร กับการยอมรับในการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร และใชแบบจําลองโลจิท 
(Logit Model) เปนเคร่ืองมือในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับการยอมรับในการสรางโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Limdep ในการวิเคราะห โดยสรุปผลตามจุดประสงค
ไดดังนี้ 

 
 6.1.1 สถานการณการดําเนินงานของโรงไฟฟานวิเคลียรในประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีแหลงพลังงานท่ีใชผลิตไฟฟาหลักๆ คือ กาซ
ธรรมชาติ คิดเปน 68% ของแหลงพลังงานท้ังหมด ซ่ึงใหอนาคตคาดวาพลังงานท่ีใชอยูจะไม
เพียงพอตอความตองการที่มากข้ึนของคนไทย อีกท้ังภาวะโลกรอนท่ีทําใหมีการควบคุมการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกดิจากกิจกรรมตางๆ ทําใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
เล็งเห็นวาประเทศไทยควรหนัมาใชพลังงานทดแทนอ่ืนท่ีไมปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เชน 
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พลังงานจากลม น้ํา และแสงอาทิตย ซ่ึงไทยไดมีการพฒันามาอยางตอเนื่อง แตดวยศักยภาพของภมิู
ประเทศ ทําใหไมสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเหลานีใ้หเพียงพอตอคนทั้งประเทศได จึง
ไดพิจารณาศึกษาและไดขอสรุปวา ประเทศไทยควรมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร เพื่อชวยเพิม่
กําลังการผลิตไฟฟาใหเพยีงพอตอประเทศและลดการนําเขาจากเพื่อนบานอีกดวย 
 ทางการไดมีการศึกษาถึงความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังโรงไฟฟาหลายแหง เชน ท่ี
อาวไผ อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี แตตองระงับไปเพราะเกิดอุบัติเหตุท่ีเชอรโนบิว ทําใหเกิดการ
ตอตานจากชุนชนข้ึน เนือ่งดวยเกิดความหวาดกลัวในความปลอดภัย รวมท้ังไทยไดพบแหลง
พลังงานจากกาซท่ีชวยใหมีแหลงผลิตไฟฟาไดในระยะหน่ึง จึงทําใหเกิดการชะงักโครงการไป 
ตอมามีการสํารวจอีกในป พ.ศ. 2538-2539 รัฐบาลไดเลือกท่ีต้ังจงัหวัดชายฝงทะเล ซ่ึงพบท่ี
เหมาะสมมี 4-5 จุดตามชายทะเลภาคใต ตอมาคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเหน็ชอบรางแผนจัดต้ัง
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเบ้ืองตน โดยบรรจุไวในแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟา (PDP 2007) มอบหมายใหคณะกรรมการเพื่อเตรียมการศึกษาความเหมาะสมการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร โดยมีแผนการดําเนินงานในชวง 3 ปแรก คือ ป พ.ศ. 2551-2553 ใน
การกําหนดแผนการดําเนินงาน และมีการจัดต้ังสํานักพฒันาโครงการไฟฟาพลังงานนิวเคลียร เปน
หนวยงานในกระทรวงพลังงาน โดยศึกษาถึงผลกระทบตางๆ รวมท้ังสรางความรูและความเขาใจ
ใหกับชุมชน ถึงความปลอดภัยของโรงไฟฟาพลังงานนวิเคลียร และการกําจัดกากกัมมันตรังสี โดย
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา (PDP 2007) นั้นไดกําหนดใหมีการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
จํานวน 4 โรง เร่ิมในป พ.ศ. 2563-2564 ในอนาคต 

 
 จากการสํารวจขอมูลท่ัวไปพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.0 มีอายุ
ระหวาง 21 – 30 รอยละ 66.5 มีระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี รอยละ 68.0 มีอาชีพพนักงานเอกชน
หรือลูกจาง รอยละ 30.0 มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา รอยละ 30.0 มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน
ระหวาง 5,001 – 10,000 บาท รอยละ 43.0 มีภูมิลําเนาท่ีภาคเหนือรอยละ 81.0 ไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรนานๆ คร้ัง รอยละ 51.5 และรับขาวสารทางโทรทัศน รอยละ 
41.1 โดยรับขาวสารทางอ่ืนดวย เชน ทางอินเทอรเน็ต โรงเรียน หรือวารสาร  
 การสํารวจความรูเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และพลังงานนิวเคลียรนั้น พบวาสวนใหญ
จะไมมีความรูในดานนี้นกั รอยละ 67.5 โดยหมวดท่ีกลุมตัวอยางตอบถูกเปนสวนใหญ คือ หมวด
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร รอยละ 41.3 รองลงมาคือ หมวดขอดีขอเสียของโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร รอยละ 29.9 และหมวดความรูท่ัวไปเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาในประเทศไทย รอย
ละ 28.8 โดยคําถามท่ีตอบถูกมากท่ีสุด คือคําถามท่ีวา ทานคิดวากมัมันตรังสีสงผลใหเกิดโรคใด 
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สวนคําถามท่ีตอบถูกนอยท่ีสุด คือคําถามท่ีวา แหลงผลิตไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบันไดจาก
แหลงพลังงานใดมากท่ีสุด ทําใหเหน็วา กลุมตัวอยางมีความรูเกีย่วกับพลังงานไฟฟาท่ีตนใชใน
ชีวิตประจําวันนอยมาก ท้ังท่ีเปนเร่ืองใกลตัวมาก และขาดไมไดเลยในการประกอบกจิกรรมทุกภาค
สวน 
 การสํารวจการยอมรับในการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม พบวาสวนใหญจะยอมรับในการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร คิดเปนรอยละ 
72 โดยคําถามท่ีมีผูเห็นดวยมากท่ีสุด คือคําถามท่ีวา มีการจัดการกากกัมมันตรังสีท่ีเขมงวดและ
ปลอดภัยทานจึงเห็นควรใหมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในไทย รอยละ 80.0 สวนคําถามท่ีมีผูเห็น
ดวยนอยท่ีสุด คือคําถามท่ีวา โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนท่ีนิยมกอสรางกันท่ัวโลกทานเห็นวา
ควรสรางในไทย รอยละ 56.5 ทําใหเห็นวา ประชาชนสวนใหญยังเห็นความปลอดภัยเปนส่ิงสําคัญ
อันดับตนๆ โดยจะยอมรับในการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรก็ตอเม่ือมีการจัดการกาก
กัมมันตรังสีท่ีเขมงวดและปลอดภัย 
 
 จากคําถามสรุปของแบบสอบถามโดยสํารวจภูมิลําเนาของกลุมตัวอยาง กับสถานท่ีท่ี
มีความตองการใหสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร พบวา สวนใหญจะไมเหน็ควรใหสรางใน
ภูมิลําเนาของตน คิดเปนรอยละ 90.0 โดยกลุมตัวอยางท่ีเห็นควรใหสรางในภูมิลําเนาของตนน้ัน ให
ความคิดเหน็ไววา ตองการใหคนในทองถ่ินของตนไดใช และควรสรางใกลแหลงชุมชน เพื่อใหคน
ในชุมชนมีอาชีพเพิ่มมากข้ึนจากการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร สวนกลุมตัวอยางท่ีไมเหน็
ควรใหสรางในภูมิลําเนาของตนใหความคดิเห็นวา ภาครัฐยังไมสามารถจัดการกับกากกัมมันตรังสี
ได จึงเล็งเหน็ใหสรางในภมิูลําเนาอ่ืน แตยอมรับใหสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศ
ไทยอยู 
 การสํารวจพลังงานทดแทนที่เห็นวา เหมาะสมกับการผลิตไฟฟาในประเทศไทย
นอกเหนือจากการที่ตองสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานทดแทน จากกลุมตัวอยางท่ี
ไมยอมรับในการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเหน็วา พลังงานน้ํา
เปนพลังงานท่ีเหมาะสมกับการผลิตไฟฟาในประเทศไทย รอยละ 33.7 รองลงมาคือ โซลาเซลล 
รอยละ 29.4 กาซชีวภาพ รอยละ 23 และกังหนัลม รอยละ 9.6 โดยกลุมตัวอยางเห็นวา พลังงาน
ทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาพลังงานนิวเคลียรมีอีกมาก และเหน็ควรใหโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
เปนทางเลือกของพลังงานทดแทนเปนส่ิงสุดทาย เนือ่งจากประเทศไทยยังไมเหมาะสมในการใช
พลังงานนิวเคลียรมาทดแทน จึงควรใชพลังงานสะอาดอ่ืนๆ ดีกวา เชน พลังงานน้ํา ลม และ
แสงแดด ท่ีไมมีมลพิษ อีกท้ังพลังงานลมและแสงแดดยังเปนพลังงานท่ีใชไมมีวนัหมดอีกดวย 
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 6.1.2 ความคิดเห็นเร่ืองการยอมรับโครงการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศ
ไทยของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับในการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม พบวา จากตัวแปรท่ีทําการศึกษาจํานวน 11 ตัว มี 8 ตัวแปรท่ีมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 5% และสามารถนํามาอธิบาย ไดแก อายุ (X2) การศึกษา
แบงเปนระดับตํ่ากวาอนุปริญญา (X3) และระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี (X4) อาชีพแบงเปน 
ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (X5) พนักงานเอกชนหรือลูกจาง (X6) และประกอบธุรกิจสวนตัว (X7) 
รายไดเฉล่ียตอเดือน (X8) และระดับความรูเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและพลังงานนิวเคลียร (X11) ผล
การวิเคราะหถึงผลกระทบท่ีมีตอการยอมรับจากคา marginal effect พบวา ประชาชนในเขตเทศบาล 
จังหวัดเชียงใหมมีโอกาศความนาจะเปนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีจะยอมรับการสราง
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ถาประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดเชียงใหมมีอายุเพิ่มข้ึน การศึกษา
ระดับท่ีสูงข้ึน รายไดเฉล่ียตอเดือนเพิ่มข้ึน และมีระดับความรูเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและพลังงาน
นิวเคลียรเพิ่มข้ึน 
 
6.2 ขอเสนอแนะ 
 6.2.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1) จากการศึกษาพบวา ควรศึกษาถึงปญหาในดานส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ เพราะ
ประชาชนสวนใหญยังวิตกในเร่ือง อุบัติเหตุ และกากกัมมันตรังสีอยางมาก แมโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียรจะมีขอดีหลายดานก็ตาม 
 
 6.2.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เห็นวา พลังงานนิวเคลียร ก็เปนทางเลือกท่ีนาสนใจ
เปนอยางมาก หากแตเปนกังวลในเรื่อง กากกัมมันตรังสี จะมีมลภาวะและเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต
เปนอยางมาก จึงควรท่ีจะพิจารณาใหรอบคอบกอนตัดสินใจ โดยคํานึงถึงสุขภาพและชีวิตเปน
สําคัญ หากประเทศไทยมีมาตรการท่ีจะกาํจัดกากกัมมันตรังสีอยางเขมงวด และสามารถกําจัดกาก
กัมมันตรังสีไดจริง ประเทศไทยก็ควรจะมีการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
 2) กลุมตัวอยาง เห็นวา การสรางโรงไฟฟานิวเคลียร มีท้ังขอดีและขอเสียในตัวมัน แตถา
เมืองไทยมีการวางระบบการทํางานท่ีทันสมัยเปนสากล และมีมาตรฐานท่ีเขมงวด และมีระบบการ
ปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ก็ถือไดวาเปนวิธีการที่นาจะนํามาใชทดแทนแหลงพลังงานอ่ืนไดด ี
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 3) กลุมตัวอยาง เห็นวา กากกัมมันตรังสีเปนปญหาใหญท่ียังไมมีวิธีกําจัดท่ีดีพอ แมแตใน
สหรัฐอเมริกา การจัดการของระบบราชการ และความรับผิดชอบของคนไทยยังไมมากพอท่ีจะดูแล
กากกัมมันตรังสี และทางเลือกทางดานพลังงานยังมีอีกมาก อยาเพิ่งเลือกทางเลือกสุดทายอยาง
พลังงานนิวเคลียรเลย 
 4) กลุมตัวอยาง เห็นวา ควรจะแกไขท่ีตนเหตุมากกวาท่ีจะแกท่ีปลายเหตุ ใหส้ินเปลือง
งบประมาณมากไปเร่ือยๆไมมีท่ีส้ินสุด และควรหันมาใชพลังงานท่ีมีอยูแลวไมเปนอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอมดกีวา 
 5) กลุมตัวอยาง เห็นวา พลังงานทดแทนในประเทศไทยควรใชมากกวา 1 อยาง เพราะถา
ใชเพียงอยางเดียว หากวันหนึ่งส่ิงท่ีเปนแหลงผลิตขาดไปก็ไมสามารถผลิตได แตถาหลากหลาย จะ
สามารถใชพลังงานทดแทนไดเต็มท่ี โดยเฉพาะจากธรรมชาติ คือ น้ํา แสงอาทิตย และลม ถึงจะมี
ตนทุนสูงในขณะนี้ แตอนาคตถารัฐเห็นวาสําคัญ และสงเสริมใหมีการผลิตไดเองจะลดตนทุนมาก
และไดผลในระยะยาว 


